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 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร SU Council  Newsletter 
ปีท่ี 11 ฉบับที่ 63 (พฤศจิกายน  - ธันวาคม 2565) 

  
 

ภาพอาคารสถานที่ คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

 
 

 

 
 

คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ งที่ทุกท่านเคารพนับถืออ านวยพรให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ประสบความสุข ความส าเร็จในการ
ท างาน มีสุขภาพแข็งแรง และมีก าลังใจในการท างาน การเรียน และขอบคุณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรทุกท่านที่ตลอดปีที่ผ่านมาได้ร่วมกันท างานเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยข่าวดีที่  7 คณะของมหาวิทยาลัย คือ คณะโบราณคดี  คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะวิทยาการจัดการ  คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  

ส าหรับเรื่องการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ขณะนี้ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่างๆ แล้ว ทั้งการถ่ายโอน
ภารกิจ การโอนย้ายบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่จะไปสังกัดกองบริหารงานวิชาการ การปรับเปลี่ยนในช่วงแรกนี้ก็ต้องมีการปรับระบบการ
ท างาน การยุบรวมงานต่างๆ การประสานกับคณะ หน่วยงาน การปรับตัวของบุคลากร สภามหาวิทยาลัยจะได้ก ากับติดตามให้
มหาวิทยาลัยรายงานการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรคเป็นระยะๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรณีที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อผลงานวิจัยเพื่อให้มีชื่ออยู่ใน
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ  สภามหาวิทยาลัยได้ก าชับให้มหาวิทยาลัย เคร่งครัดก ากับดูแลให้บุคลากร
ด าเนินการให้ถูกต้อง ไม่ผิดหลักจริยธรรม และหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีบุคลากรเกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ขอเป็นก าลังใจในการท างานให้คณะผู้บริหารทุกท่าน 
 
 
 
 

ประเดน็ข่าว 
* คุยกับนายกสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 
* ขอแสดงความยินด ี
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ส าคัญ  
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 
* สาระน่ารู้  

ขอบคุณและสวสัดีค่ะ 

 
(ศาสตราจารย์เกียรติคณุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 

https://www.su.ac.th/th/faculty-animalsciences.php
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ขอแสดงความยินดี 
 

 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในโอกาสที่ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย   

 

 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

 

นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป ประจ าปี 2565 โดย
เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ     
มีคุณงามความดีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่บุคคลทั่วไป  

  
นายสุมนต์ สกลไชย  

 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

คณาจารย์ประจ า ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สาขาวิชาโบราณคดี 
ประเภทประวัติศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์  

 

 
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงปราณีต  โอปณะโสภิต  อาจารย์ประจ า

คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสทีไ่ด้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช ประจ าปีงบประมาณ 2566 จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงปราณีต  โอปณะโสภิต  

 

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับรางวัล INNOVATIVE RESEARCHER AWARD 
จาก Pharmaceutical Royal International Society (PRISAL), India ในการ
ประชุมวิชาการ PRISAL International Conference and Global Pride 
Award Conclave 2022  
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565           
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom 

   
ครั้งที่ 11/2565 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

1. โครงการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จ านวน 2 หลักสูตร 
มติ ที่ประชุมอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ จ านวน 2 หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2565) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566) คณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์  
ทีป่ระชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

การเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักการควรรับนักศึกษาอย่างน้อย 5 คน แต่เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษามี
ความสนใจเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยลง โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษา การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่ลุ่มลึกยังมีความจ าเป็น ดังนั้นหากสาขาวิชาใดจะเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและมีความจ าเป็นต้องรับนักศึกษา
น้อยกว่า 5 คน ก็ให้ด าเนินการได้ โดยให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณาด้วย 
2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เสนอ และให้น าข้อสั ง เกต 
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

(1) ชื่มชมการด าเนินการงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ ที่มี
ความก้าวหน้ามากข้ึน 

(2) ผลงานของนักศึกษาในคณะฯ ได้รับรางวัลจ านวนมาก ควร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์คณะ และมหาวิทยาลัย 

(3) คณะเริ่มมีการท าข้อตกลงความร่วมมือ การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ร่วมกับภาคเอกชนมากข้ึนซึ่งเป็น
สิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามคณะควรระมัดระวังเรื่องการท าข้อตกลงความร่วมมือ เงื่อนไขในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ร่วมกับ
ภาคเอกชน ให้รอบคอบ โดยปรึกษาด้านข้อกฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ กับ กองกฎหมายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องด้วย 
เนื่องจากภาคเอกชนมีการบริหารจัดการ การด าเนินการธุรกิจที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษา  

(4) ควรน าความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณะฯ มาท างานในลักษณะบูรณาการร่วมกับคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียง การสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่สังคมให้มากขึ้น อาทิ การท างานร่วมกับคณะโบราณคดี ซึ่งมี
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะจิตรกรรมฯ ที่มีองค์ความรู้ด้านการวาดภาพ ฯลฯ มาผลิตสื่อสร้างสรรค์
ส าหรับเยาวชนเพ่ือให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถเสนอ
ขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ เช่น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ  

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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ครั้งที่ 12/2565 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2565 
1. รายงานผลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เสนอ และให้คณะ มหาวิทยาลัยน าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาด าเนินการด้วย 
ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

( 1 )  ชื่ มชมการด า เนิ นการของคณะศึ กษาศาสตร์ ที่ มี
ความก้าวหน้ามากข้ึน 

(2) โรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบ Autonomous โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเป็นแกนในการรวมพลังเพ่ือถอด
บทเรียน/เป็นต้นแบบ การบริหารจัดการรูปแบบ Autonomous ให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่หลายแห่ง
ก าลั งจะปรับการบริหารเป็น Autonomous ได้ เ รี ยนรู้  รวมทั้ งควรจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารโรง เรี ยน สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวคิด Autonomous เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

(3) ควรท าความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวโน้มการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น ด้านอาหาร รวมทั้งขอความร่วมมือให้
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ไปใช้ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ หัองปฏิบัติการ ฯลฯ ของคณะต่างๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพมากขึ้น  

(4) ปัจจุบันมีหลายคณะในวังท่าพระ ตลิ่งชัน รวมทั้งโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่
จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และไม่สามารถขยายการจัดการศึกษาได้ ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ควรสร้าง
อาคารใหม่ อย่างไรก็ตามคณะ มหาวิทยาลัยยังมีพ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่ที่ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงควรบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ ท าหน้าที่ อาท ิ

- ส ารวจการใช้พ้ืนที่ของอาคารต่างๆ พ้ืนที่ว่าง อาคารเก่า พ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในแต่ละวิทยาเขต 
และน ามาประกอบการพิจารณาบริหารจัดการพ้ืนที่ จัดสรรพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ร่วมกัน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ของโรงเรียนสาธิต และคณะต่างๆ  

- จัดท าแผนพัฒนาด้านกายภาพ ความเป็นระเบียบ ความเรียบร้อยสวยงาม ความปลอดภัย และส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ ฯลฯ  

(5) มหาวิทยาลัย คณะต่างๆ ควรส ารวจอาคาร สถานที่ทั้งหมด และจัดท าแผน/โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคาร สถานที่ในแต่ละระยะ และเสนอขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้ได้รับงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง  

(6) มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนการหารายได้ โดยน าสินทรัพย์ พ้ืนที่ที่มีอยู่มาสร้างมูลค่า การน าผลงานวิจัย 
สร้างสรรค์ที่มีจ านวนมากไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพ่ือผลิตเป็นสินค้า การให้บริการวิชาการกับชุมชน ฯลฯ โดยในการ
จัดท าแผนควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งควรมีระบบ กลไกที่จะให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถจ านวนมากมาช่วยในการหารายได้ให้มหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันพัฒนาและพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย  

(7) ควรจัดประชุมระดมความคิดระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพนัธุ์  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
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2. แผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570) 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 – 2570) ตามที่ ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
เสนอ และให้มหาวิทยาลัย คณะดุริยางคศาสตร์น าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

1. ปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และธุรกิจ
เกี่ยวกับด้านดนตรีเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก อาทิ นักเรียน นักศึกษา สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองจาก YouTube การแสดงดนตรีผ่านออนไลน์ การเกิดขึ้นของ
ค่ายเพลงเล็กๆ จ านวนมาก ฯลฯ คณะจึงควรน าบริบท สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงนี้ ไปปรับหลักสูตร การเรียนการสอน รวมทั้งน ามาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดเพ่ือตอบโจทย์ ความต้องการใหม่ๆ 
ที่เกิดขึ้น 

2. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ระบบกลไกมาตรการในการขับเคลื่อนแผนให้ส าเร็จ รวมทั้งจัดท าแผน
ความเสี่ยง เพ่ือให้แผนพัฒนาคณะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้นควรปรับค่าเป้าหมายด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการหารายได้ให้ท้าทายมากขึ้น  
โดยในการด าเนินการดังกล่าวควรเชิญบุคลากรมาประชุมระดมความคิดด้วยเพื่อการมีส่วนร่วม 

3. ควรให้คณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ ที่สภามหาวิทยาลัยแนะน าให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ไปส ารวจ
การใช้พ้ืนที่ของวังท่าพระ รวมทั้งพิจารณาปรับพ้ืนที่การใช้งาน อาทิ ห้องประชุม 304 และจัดสรรพ้ืนที่ให้คณะดุริยางค
ศาสตร์ได้ใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องพ้ืนที่ของคณะได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะ
มากกว่าการไปเช่าพ้ืนที่ภายนอก  

4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า เพ่ือให้มาช่วยพัฒนาคณะให้มากขึ้น  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.วุฒิชัย เลิศสถากจิ  

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ์

 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 
 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นประธานในพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในโอกาสด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร City Campus เมืองทองธานี โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมในพิธี 

   
 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - ตุลาคม 2566 มีคณาจารย์จากคณะต่างๆ ได้รับพระบรมพระราชโองการโปรด     
เกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 16 ราย คือ 
(1) ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ (9) ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช คณะโบราณคดี  
(2) ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ คณะวิทยาศาสตร์ (10) ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี คณะโบราณคดี 
(3) ศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (11) ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ 
(4) ศาสตราจารย์สุธี  คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (12) ศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(5) ศาสตราจารย์ ดร.ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะวิทยาการจัดการ (13) ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ 
(6) ศาสตราจารย์ ดร.ร้อยต ารวจเอก อนุชา  แพ่งเกสร คณะมัณฑนศิลป์ (14) ศาสตราจารย์ ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
(7) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธุ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (15) ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ คณะวิทยาศาสตร์ 
(8) ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  หงส์อุเทน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (16) ศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมอบ
เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์เพ่ือแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

   
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ปยิะแสง จันทรวงศ์ไพศาล 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ร้อยต ารวจเอก อนุชา แพ่งเกษร 
คณะมัณฑนศิลป์ 

   
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อษิฎว์รพันธุ ์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงส์อุเทน 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชล ี

คณะโบราณคดี 

   
ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ ์

คณะเภสัชศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย ์วานิชาชวีะ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์         
ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ได้เชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงาน มาร่วมสนทนากับ
คณะกรรมการฯ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ณ ห้องประชุม 414 ห้องประชุม 415 ชั้น 4 และห้องประชุม 510 ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และการประชุมผ่านระบบออนไลน์  
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เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย
ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยศิลปากร” คือ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ “มหาวิทยาลัยศิลปากรกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่13”  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ “การ
บริหารมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จภายใต้การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย 
สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ณ ห้องประชุม นริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

  

  
 

สาระน่ารู้ 
 

ตรุษจีน 
1.วันตรุษจีน คล้ายกับวันปีใหม่ของประเทศทางตะวันตก ร่องรอยของประเพณี พิธีกรรมความเป็นมาของการฉลอง

ตรุษจีนนั้น มีมานานกว่าศตวรรษ (100 ปี) จริงๆ แล้วนานมาก จนไม่สามารถย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นฉลองมาตั้งแต่เม่ือไร  
                 ตรุษจีนเป็นที่รู้จักและจ าได้ทั่วไปว่าเป็น การฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการฉลองเป็นเวลานานถึง 15 
วัน การเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน (คล้ายกับวันคริสต์มาสของประเทศตะวันตก) โดยผู้คนจะ  
เริ่มซื้อของขวัญ สิ่งของประดับบ้านเรือน อาหารและเสื้อผ้า การท าความสะอาดครั้งใหญ่ซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้าย 
ออกไป ขัดทาสีประตูหน้าต่างใหม่โดยสีแดงเป็นสีนิยม และจะประดับประดาด้วยกระดาษที่มีค าอวยพร  เช่น อยู่ดีมีสุข ร่ ารวย 
และอายุยืน เป็นต้น 

2.ที่มาของวันตรุษจีน จัดขึ้นเพ่ือตั้งใจที่จะฉลองฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้น ประเทศจีนจะปก
คลุมไปด้วยหิมะไม่สามารถท าการเกษตรได้  เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ชาวจีนจึงก าหนดให้วันแรก
ของฤดูใบไม้ผลิ ในแต่ละปีเป็นวันส าคัญที่เรียกว่า "วันตรุษจีน" 

3.อาหารวันตรุษจีน ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ นั้นผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ อาหาร ไปจนถึงเสื้อผ้า ซึ่งอาหารแต่
ละอย่างจะมีความหมายต่างๆ กัน เช่น กุ้ง หมายถึง ชีวิตที่รุ่งเรืองและความสุข  เป๋าฮ้ือแห้ง หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี  สลัด
ปลาสด น ามาซึ่งโชคดี  จี้ไช่ /สาหร่าย  น าความร่ ารวยมาให้ และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึงบรรพชนอวยพร 

4.เสื้อผ้าวันตรุษจีน การใส่เสื้อผ้าสีแดงถือเป็นสีที่เป็นมงคล เป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไป และการใส่สีด าหรือขาวเป็น
สิ่งต้องห้าม และในวันนี้จะต้องไม่โกรธ ริษยา หรือไม่พอใจ เพ่ือเป็นสิริมงคลที่ดีส าหรับปีที่ก าลังจะมาถึง 

http://event.sanook.com/
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5.อ่ังเปา สัญลักษณ์ที่ทุกคนทราบดีในวันตรุษจีนคือ อ่ังเปาสีแดง โดยมีธรรมเนียมคือ ผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาและ

ท างานมีรายได้แล้ว จะมอบซองสีแดง (ที่มีเงินจ านวนหนึ่งข้างใน) ให้กับเด็กๆที่มีอายุต่ ากว่า หรือยังไม่ได้ท างาน พร้อมกล่าว
สวัสดีปีใหม่ ซึ่งสีแดงของอ่ังเปานั้นมีความหมายถึงโชคดี และเงินที่ใส่ในซองอ่ังเปานั้น มักจะมีจ านวนเป็นเลขน าโชคของจีนนั่น
คือเลข 8 
 

 

                                   

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
https://www.sanook.com/campus/945871/ 
https://www.the1.co.th/the1today/articles/3765 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 
22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพ 10170 
โทรศัพท์ 0-2105-4686 ต่อ 100231-100235 
โทรสาร 0-2849-7505  www.council.su.ac.th 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณนายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
ดร.ญาณิฐา หลิมวฒันา  บรรณาธิการ  บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลยั คณะท างาน 

https://www.sanook.com/campus/945871/

